

Quần thể danh thắng Tràng An

Điểm đến hấp dẫn

PHẠM SINH KHÁNH*

Sau hơn 4 năm được vinh danh Di sản thế giới, Quần thể danh thắng Tràng An đã thực sự trở thành hạt nhân, góp phần quan trọng đưa Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch lớn của vùng duyên hải Bắc bộ. Các điểm tham quan chính như: Khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư, Khu du lịch sinh thái Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, Khu tâm linh núi chùa Bái Đính đã khẳng định được vị trí và thương hiệu của mình trong lòng du khách trong nước và quốc tế.

Cố đô Hoa Lư - Kinh đô đầu tiên của nước Việt

Với ranh giới quần thể là những đường sông núi, từ ngàn xưa người Tràng An đã biết tận dụng địa hình tự nhiên xây dựng nên kinh đô đầu tiên của một nhà nước độc lập mới thoát khỏi ách đô hộ hàng ngàn năm của ngoại bang. Một kinh đô được bảo vệ bởi thành trì tự nhiên, được củng cố bởi những chiến lũy nhân tạo nối liền các hẻm núi. Chính từ đây vương triều độc lập đầu tiên của người Việt được khởi dựng với Đinh Tiên Hoàng Đế lừng lẫy bởi công tích thống nhất 12 sứ quân, chấm dứt hàng trăm năm nội chiến, xây dựng một vương triều thống nhất và văn hiến. Trải qua hơn 1.000 năm, với bao biến động của thời gian và thăng trầm lịch sử, cố đô Hoa Lư vẫn còn lưu giữ được nhiều đình, đền, chùa, miếu, phủ có giá trị lớn về lịch sử văn hóa và nghệ thuật kiến trúc.

Khu du lịch sinh thái Tràng An - Bức tranh thủy mặc mê đắm lòng người

Tràng An được đánh giá là một trong những nơi có cảnh quan đẹp và hấp dẫn nhất trong số những cảnh quan cùng loại trên thế giới. Nơi đây có hệ thống núi đá vôi và hang động tự nhiên hết sức đa dạng. Nhiều dãy núi đá vôi vách dựng đứng ôm trọn cả thung lũng, dưới chân các dãy núi đá vôi có rất nhiều hàm ếch, cửa hang là dấu tích sự xâm thực của nước biển. Bao bọc bên ngoài, luồn lách và kết nối bên trong các dãy núi là hệ thống sông ngòi dày đặc tạo nên hệ thống giao thông thủy đặc biệt. Sự kết nối các dòng sông dày đặc qua các lòng núi tạo nên một hệ thống hang động xuyên thủy đặc biệt kỳ thú khiến du khách không thể dừng đứng.

Khu tâm linh núi chùa Bái Đính - Hướng về miền đất Phật

Thuộc địa bàn xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình. Bái Đính (cổ tự) là ngôi chùa có từ lâu đời, gắn liền với nhiều huyền thoại về thiền sư danh tiếng Nguyễn Minh Không, người đặt nền móng, xây dựng tượng Phật và khai mở miền



Dâng lễ đến Trấn. Ảnh: Đoàn Văn Chiến



Vẻ đẹp Tràng An. Ảnh: Nguyễn Minh Tân

Quần thể danh thắng Tràng An có một cảnh quan độc đáo, hiếm có trên thế giới bởi giữa đồng bằng mênh mông lại nổi lên những dãy núi đá vôi liên kết nhau như thành lũy, bao bọc thành những thung lũng với những dòng sông nhỏ hiền hòa thơ mộng, tô điểm thêm bởi các khối núi đá độc lập điểm xuyết sự huyền bí về những vận động kiến tạo địa chất kéo dài hơn 250 triệu năm. Đây còn là nơi lưu giữ sự tiến hóa và phát triển của con người bản địa từ những tộc người hoang sơ sống dựa vào tự nhiên cho đến khi tạo dựng một đất nước với cương vực rõ ràng, khẳng định nền độc lập với những giá trị văn hóa riêng biệt.

đất Phật cách đây gần 1.000 năm. Năm 2003, chùa Bái Đính mới đã được xây dựng và mở rộng với tổng diện tích hơn 1.000ha, trở thành ngôi chùa lớn nhất Việt Nam mang đậm bản sắc Á Đông, với các hạng mục xây dựng trên địa hình từ thấp lên cao, gồm 5 cấp theo đường chính đạo. Chùa được biết đến với nhiều kỷ lục được xác lập như: có tượng Phật dát vàng lớn nhất châu Á, hành lang La Hán dài nhất châu Á, tháp xá lợi Phật cao nhất châu Á, tượng Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á... Hàng năm, Bái Đính thu hút khoảng 5 triệu lượt khách đến tham quan, chiêm bái.

Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động - Những nốt nhạc đồng quê

Tam Cốc có nghĩa là "ba hang" gồm: hang Cả, hang Hai và hang Ba, cả ba hang đều được nối với nhau bởi dòng Ngô Đồng quanh co, uốn khúc. Bích Động có nghĩa là "động



Hành lang La Hán chùa Bái Đính. Ảnh: Vũ Ngọc Vinh

Nằm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, ở rìa phía Đông Nam của đồng bằng châu thổ sông Hồng, Quần thể danh thắng Tràng An có diện tích trên 12.000ha, chiếm gần như toàn bộ khối đá vôi Tràng An với cảnh quan tháp karst đẹp mê hồn.

xanh", tên do cụ Nguyễn Nghiễm, thân sinh của đại thi hào Nguyễn Du đặt cho động năm 1774 và được mệnh danh là "Nam thiên đệ nhị động" tức động đẹp thứ nhì trời Nam.

Điểm nhấn tạo ấn tượng của cảnh đẹp nơi đây chính là những cánh đồng lúa dọc hai bên dòng sông Ngô Đồng. Mùa lúa chín ở Tam Cốc vào khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6, lúa sẽ chín rộ trong khoảng thời gian hai tuần. Lúa uốn theo dòng sông những khúc quanh mềm mại, xa xa là các dãy núi nhấp nhô trải dài. Ruộng có chỗ đang gặt, chỗ chờ gặt, tạo nên những mảng màu tuyệt đẹp.

Với các giá trị văn hóa ngàn đời cùng cảnh sắc núi sông hùng vĩ, với sự mộc mạc, thân thiện của người dân nơi đây, hiện nay Quần thể danh thắng Tràng An đã thực sự là điểm hẹn hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. ■

*Phó Giám đốc Quần thể danh thắng Tràng An